

## Knowledge Management ( KM ) ep.๒

## กระบวนการอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ว่าด้วยการอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่นอกเหนือจากการอุดหนุนตามกฎหมายกระจายอำนาจ

กระบวนการอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ว่าด้วยการอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่นอกเหนือจากการอุดหนุนตามกฎหมายกระจายอำนาจ

- เดิมที การอุดหนุน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ถือปฏิบัติโดย หนังสือ ๒ ฉบับ คือ
  - ๑) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๐๐๒๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ และ
  - ๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๘.๒/ว ๒๖๑๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗
- ต่อมา กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ **ให้ยกเลิกหนังสือทั้ง ๒ ฉบับข้างต้น** และมาถือปฏิบัติตาม ว ๗๔ แทน
- แต่ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และมี **หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ยกเลิก ว ๗๔** ซึ่ง ปัจจุบัน การดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนของ อปท. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ในส่วนของ สพฐ. ก็ได้กำหนดวิธีปฏิบัติให้แก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้ถือปฏิบัติ ในการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. ซึ่งในทุกๆ เขตพื้นที่ของ สพฐ. จะมีคู่มือหรือแนวทางแบบนี้ให้ โรงเรียนในสังกัดของตนได้ปฏิบัติ
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๖๐ (๔) ระบุไว้ชัดเจนว่า งบลงทุนเป็นหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น จึงไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่นที่จะต้องอุดหนุนเรื่องที่ดินสิ่งก่อสร้าง และกล่าวโดย

สรุป ๙ ขั้นตอนของการขอรับเงินอุดหนุน จาก อปท.

สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

มีกระบวนการ ๙ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑. โรงเรียนที่จะขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ต้องเขียนโครงการระบุวัตถุประสงค์โดยละเอียดว่าต้องการเงินไปทำอะไร จำนวนเท่าไร

ขั้นตอนที่ ๒. โรงเรียนต้องนำโครงการดังกล่าวฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขอความเห็นชอบ (โดยแนบหลักฐานรายงานการประชุมให้ อปท.ด้วย)

ขั้นตอนที่ ๓. โรงเรียนต้องเสนอโครงการดังกล่าวไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยืนยันว่าเขตพื้นที่ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจริง (โดยแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ให้ อปท.ด้วย)

**ขั้นตอนที่ ๔.** โรงเรียนนำโครงการดังกล่าว ไปขอรับการอุดหนุนจาก อปท.ล่วงหน้า ๑ ปี (ส่งประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี)

**ขั้นตอนที่ ๕.** อปท.นำโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษาของ อปท.นั้น ๆ ถ้าไม่ผ่านก็ตกไป ถ้าผ่าน อปท. จะนำไปใส่ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตราเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

**ขั้นตอนที่ ๖.** โรงเรียนทำหนังสือขออนุมัติรับการอุดหนุน(ใช้เงิน) หลังจากที่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้

**ขั้นตอนที่ ๗.** เมื่อโรงเรียนนำงบประมาณไปใช้แล้ว เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โรงเรียนต้องรายงานการใช้งบประมาณโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบ หากงบประมาณเหลือจ่าย ต้องส่งคืน อปท.

**ขั้นตอนที่ ๘.** หากตรวจพบว่าโรงเรียนนำงบประมาณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการฯ อปท.สามารถเรียกเงินคืนได้

**ขั้นตอนที่ ๙.** เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เมื่อ สดง.ตรวจสอบและเกิดข้อสงสัย อปท.จะชี้แจงให้ สดง.ลงไปตรวจสอบ ณ โรงเรียนนั้นได้เช่นกัน

#### กระบวนการขั้นตอน ของ อปท.

เมื่อได้รับโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก โรงเรียนตามขั้นตอนที่ ๔ แล้ว

อปท.ต้องตรวจสอบว่า โครงการนั้นๆ

**ขั้นตอนที่ ๑.** อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท.ตนหรือไม่ ซึ่งอำนาจหน้าที่ของ อปท. ดูได้จาก กฎหมายจัดตั้ง และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ

**ขั้นตอนที่ ๒.** อปท.ต้องพิจารณาว่า โครงการที่ โรงเรียนฯ ขอมานั้น ช้าซ้อนกับโครงการของ อปท.หรือไม่, โครงการดังกล่าว อปท. ได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หรือไม่, อปท.ต้องบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดตนให้ดีกว่า และต้องคำนึงถึงสถานะการคลังด้วย

**ขั้นตอนที่ ๓.** ก่อนที่ โรงเรียนสังกัด สพฐ.จะเสนอโครงการฯ มา ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ ถึง ๓ ข้างต้นมาก่อนแล้วหรือไม่ ถ้าดำเนินการแล้ว ขอเอกสารของแต่ละขั้นตอน เพื่อแนบเป็นเอกสาร หลักฐานประกอบการจัดสรรงบประมาณ ด้วย

**ขั้นตอนที่ ๔.** อปท.ลงรับเอกสาร และดำเนินการตามระบบต่อไป

**ขั้นตอนที่ ๕.** นำเข้าที่ประชุมขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น ซึ่ง ล่าสุดในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๓.๓/ ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ กำหนดโครงสร้าง, กระบวนการแต่งตั้ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นไว้แล้ว

**ขั้นตอนที่ ๖.** ถ้าคณะกรรมการฯ ไม่เห็นชอบก็ตกไปคะ แต่ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นชอบ อปท.ต้องนำโครงการดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ อปท. และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ อปท.

**ขั้นตอนที่ ๗.** เมื่อมีโครงการในแผนฯ เรียบร้อย จึงนำมาทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเสนอร่างฯ ขอความเห็นชอบจากสภาฯ

**ขั้นตอนที่ ๘.** ถ้าสภาฯ ไม่เห็นชอบงบประมาณ ก็เป็นอันตกไปค่ะ แต่ถ้าสภาฯ เห็นชอบก็มาว่ากันในส่วนของงบประมาณต่อ

**ขั้นตอนที่ ๙.** หากโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบงบประมาณ จากสภาฯ แล้ว เมื่อเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้ โรงเรียนจึงทำหนังสือขออนุมัติรับการอุดหนุน(ใช้เงิน) แล้ว อปท. ก็เบิกเงินให้ โรงเรียนไป

**ขั้นตอนที่ ๑๐.**เมื่อโรงเรียนนำงบประมาณไปใช้แล้ว เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โรงเรียนต้องรายงานการใช้งบประมาณโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบ หากงบประมาณเหลือจ่าย ต้องส่งคืน อปท.

**ขั้นตอนที่ ๑๑.** หากตรวจพบว่าโรงเรียนนำงบประมาณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการฯ อปท.สามารถเรียกเงินคืนได้

**ขั้นตอนที่ ๑๒.** เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เมื่อ สตง.ตรวจสอบและเกิดข้อสงสัย อปท.จะชี้้นำให้ สตง.ลงไปตรวจสอบ ณ โรงเรียนนั้นได้เช่นกัน

งานงบประมาณฯ สำนักปลัดฯ  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่งต่อ